

# เชยงรัฐ

ปีที่ 14 ฉบับที่ 316 ปีชวแรก ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2549 ราคา 15.00 บาท

9 เชียงรัฐ

## ตลาดหลักทรัพย์ จับมือ ม.แม่ฟ้าหลวง พัฒนาครูไม่มีคุณภาพ

จากการประชุมหารือความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมนางแล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยมี

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 49 ที่ประชุมได้หารือถึงปัญหาหลักในการเรียนของนักเรียน ซึ่งพบว่า โรงเรียนชนบทหลายแห่งใน จ.เชียงใหม่ยังประสบปัญหาครูไม่มีคุณภาพ โดยเฉพาะครูใน 3 สาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สาเหตุเนื่องจากครูส่วนใหญ่มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอและขาดความสามารถในการถ่ายทอด ครูที่มีคุณภาพไม่สมัครใจอยู่ในโรงเรียนที่ห่างไกลในชนบทและมักจะรวมกันอยู่ในเฉพาะเขตเมือง นอกจากนี้ครูที่สอนในพื้นที่ห่างไกลส่วนใหญ่ขาดกำลังใจและแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น ค่าตอบแทนต่ำ ไม่มีช่องทางก้าวหน้า ขาดระบบพัฒนาที่ชัดเจน ไม่ประสงค์ที่จะอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ทนแรงบีบบังคับอันเนื่องจากอิทธิพลท้องถิ่นในพื้นที่บางพื้นที่ไม่ได้

ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ ม.แม่ฟ้าหลวง เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากองค์กรหรือบุคคลผู้มีจิตศรัทธา โดยดำเนินการในระยะเริ่มต้น จะคัดเลือกครูจากโรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 โรงเรียน คือ ร.ร. ถ้ำปลาวิทยาคม , ร.ร.บ้านแซววิทยาคม , ร.ร.ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก , ร.ร.ดอนชัยวิทยาคม , ร.ร.เวียงชัยวิทยาคม , ร.ร.ศิลาฆาต , ร.ร.แม่ฮ้อยวิทยาคม , ร.ร.นครวิทยา , ร.ร.สันติคีรี , ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน และ ร.ร.ไม้ยาวิทยาคม รวมจำนวนครู ทั้งสิ้น 65 คน

อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ โดยมุ่งหวังให้ครูที่จะเข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและกระบวนการวิธีสอนให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 3.5 ล้านบาท ให้กับ ม.แม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

ทั้งนี้โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จะเริ่มจัดอบรมครูในระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 28 เม.ย. นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมให้กับนักเรียนร่วมกับครูที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้เกิดทักษะในการเรียน เช่น การเรียนพิมพ์ดีดสัมผัส วันที่ 29-30 มี.ค. , การอบรม "เงินทองต้องใส่ใจ" วันที่ 29 มี.ค. , การอบรม "เงินทองของมีค่า" วันที่ 30-31 มี.ค. และในระหว่างวันที่ 3-28 เม.ย. จะเป็นการอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล้วจะมีการทดสอบความรู้หลังอบรมเพื่อติดตามผลว่าครูได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการสอนของตนเองไปได้มากน้อยเพียงใด และยังเป็นตัวกำหนดค่าตอบแทนครูที่มีคะแนนทดสอบตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยจะมีการติดตามผลการสอนของ